

บริษัท
กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

56-1 ONE REPORT / 2566

รายงานและ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2566



รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี การกำกับดูแลรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา และได้รับรายงานว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเหล่านี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบการจ้ดเก็บรักษาทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำคัญ

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ รมณี)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้ค่ารักษาพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงิน เนื่องจากมีจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 95 ของยอดรายได้รวม และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้รายได้ ค่ารักษาพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้จากบริการทางการแพทย์ รายได้จากห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่างๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญาที่มีความหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า และตรวจตัดยอดการรับรู้รายได้ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) วิเคราะห์อัตราส่วนของรายได้ที่สำคัญกับข้อมูลในอดีตและตัวอย่างของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าความนิยม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราดอกเบี้ยโตในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยม ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อมูลค่าค่าความนิยมของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัทรวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่า จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเสียสาธารณะจะได้อาจจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

วิชาดี โลกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	7,794,832,570	12,668,014,026	4,474,443,704	4,095,282,342
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 8	11,557,905,719	10,484,452,710	2,385,277,790	1,538,507,655
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	8	-	-	1,646,971,416	2,567,989,867
สินค้าคงเหลือ	9	2,419,731,402	2,211,277,939	138,013,112	129,900,153
ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี					
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	28,000,000	16,000,000	-	-
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	8	-	-	90,000,000	90,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	1,672,037,534	2,303,564,132	86,876	85,719
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		72,981,777	115,768,346	-	6,990,862
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		23,545,489,002	27,799,077,153	8,734,792,898	8,428,756,598
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	11	167,514,565	4,608,656	160,000,000	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12	1,069,556,256	1,018,106,845	825,100,646	813,569,620
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	1,038,699,643	963,470,021	69,952,429	69,952,429
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	63,771,833,164	63,241,873,891
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	8	-	-	341,162,250	432,076,075
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	370,462,111	380,257,611	718,753,700	726,359,200
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16	87,025,331,847	81,859,990,885	13,746,035,057	13,623,611,219
สินทรัพย์สิทธิการใช้	22	10,277,285,742	9,668,432,264	772,650,366	842,083,641
ค่าความนิยม	17	17,538,868,508	17,538,868,508	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	1,837,133,472	1,621,176,919	710,257,837	742,525,412
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	31	91,539,590	77,675,907	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		634,066,005	611,195,929	49,490,336	49,344,531
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		120,050,457,739	113,743,783,545	81,165,235,785	80,541,396,018
รวมสินทรัพย์		143,595,946,741	141,542,860,698	89,900,028,683	88,970,152,616

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	-	500,000,000	-	500,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	8, 20	6,901,198,268	6,175,970,419	1,109,575,223	1,102,370,955
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,874,674,948	5,425,639,178	1,217,478,956	1,042,578,641
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	21	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	317,113,928	880,374,759	132,341,813	126,295,369
- หุ้นกู้	23	1,499,974,707	4,999,841,714	1,499,974,707	4,999,841,714
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		-	32,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	8	-	-	21,794,022,848	15,004,851,532
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,603,264,052	1,471,564,863	200,324,303	138,772,504
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอดตัดบัญชีส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี		190,970,174	183,248,779	100,589,926	99,381,453
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,046,132,835	947,673,961	292,084,414	249,916,452
รวมหนี้สินหมุนเวียน		18,433,328,912	20,616,313,673	27,346,392,190	23,264,008,620
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	21	3,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	7,318,219,399	6,683,842,436	546,412,570	604,416,568
หุ้นกู้	23	4,998,707,784	6,497,815,307	4,998,707,784	6,497,815,307
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ	24	2,136,383,941	1,666,045,237	1,896,332,361	1,431,300,230
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	25	4,114,119,455	3,886,455,374	1,305,349,740	1,223,283,619
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอดตัดบัญชี		516,208,829	486,095,197	142,106,183	109,287,417
หนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี	31	4,164,172,154	3,920,405,582	255,158,810	341,141,577
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		42,324,714	73,099,201	34,524,097	32,650,339
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		26,290,136,276	27,213,758,334	12,178,591,545	14,239,895,057
รวมหนี้สิน		44,723,465,188	47,830,072,007	39,524,983,735	37,503,903,677

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพสุิเตอเวซการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 17,582,235,672 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		1,758,223,567	1,758,223,567	1,758,223,567	1,758,223,567
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 15,892,001,895 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		1,589,200,190	1,589,200,190	1,589,200,190	1,589,200,190
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		30,166,103,071	30,166,103,071	30,103,179,143	30,103,179,143
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น		305,000,325	305,000,325	-	-
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของบริษัทย่อย		(3,972,687,128)	(3,954,357,212)	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	27	175,822,357	175,822,357	175,822,357	175,822,357
ยังไม่ได้จัดสรร		51,799,271,752	47,774,160,237	15,606,327,481	16,716,094,593
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		15,179,559,924	13,823,324,840	2,900,515,777	2,881,952,656
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		95,242,270,491	89,879,253,808	50,375,044,948	51,466,248,939
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย่อย		3,630,211,062	3,833,534,883	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		98,872,481,553	93,712,788,691	50,375,044,948	51,466,248,939
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		143,595,946,741	141,542,860,698	89,900,028,683	88,970,152,616
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
33				
รายได้คำรักษาพยาบาล	97,076,852,305	88,534,621,956	16,276,443,777	14,432,373,715
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	3,775,723,861	3,399,012,646	-	-
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	12, 13, 14	43,404,412	8,106,639	8,123,649,719
อื่นๆ		1,257,814,248	1,034,012,598	1,663,347,201
รวมรายได้อื่น		1,301,218,660	1,042,119,237	9,786,996,920
รวมรายได้		102,153,794,826	92,975,753,839	26,063,440,697
ค่าใช้จ่าย				
30				
ต้นทุนคำรักษาพยาบาลและต้นทุนขาย		63,412,107,674	58,329,375,453	10,548,399,389
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		19,805,963,834	17,654,571,845	4,729,113,777
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14.3	-	-	674,500,000
รวมค่าใช้จ่าย		83,218,071,508	75,983,947,298	15,952,013,166
กำไรจากการดำเนินงาน		18,935,723,318	16,991,806,541	10,111,427,531
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13.1	89,392,465	41,818,592	-
รายได้ทางการเงิน	28	173,474,485	79,822,140	196,870,688
ต้นทุนทางการเงิน	29	(546,591,699)	(632,065,073)	(615,945,913)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		18,651,998,569	16,481,382,200	9,692,352,306
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31	(3,754,547,422)	(3,227,150,788)	(440,018,169)
กำไรสำหรับปี		14,897,451,147	13,254,231,412	9,252,334,137
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		14,375,267,324	12,606,202,636	9,252,334,137
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย		522,183,823	648,028,776	-
		14,897,451,147	13,254,231,412	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
32				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.90	0.79	0.58
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสำหรับปี	14,897,451,147	13,254,231,412	9,252,334,137	7,170,063,842
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(77,783,311)	55,896,310	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(77,783,311)	55,896,310	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง				
ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้	49,087,058	122,399,059	18,563,121	72,472,471
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน-สุทธิจากภาษีเงินได้	16	1,371,418,013	2,201,426,979	-
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	(32,619,775)	280,273,590	(32,619,775)	121,532,812
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	1,387,885,296	2,604,099,628	(14,056,654)	809,187,208
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,310,101,985	2,659,995,938	(14,056,654)	809,187,208
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	16,207,553,132	15,914,227,350	9,238,277,483	7,979,251,050
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	15,710,828,073	15,235,918,687	9,238,277,483	7,979,251,050
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	496,725,059	678,308,663		
	16,207,553,132	15,914,227,350		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม												
	ก่อนการปรับปรุง	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,589,200,190	30,166,103,071	305,000,325	(2,698,384,204)	175,822,357	42,772,863,298	133,101,571	11,386,125,750	15,360,526	11,534,587,847	83,845,192,884	3,919,739,292	87,764,932,176
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	12,606,202,636	-	-	-	-	12,606,202,636	648,028,776	13,254,231,412
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	273,399,384	113,522,083	2,185,016,047	57,778,537	2,356,316,667	2,629,716,051	30,279,887	2,659,995,938
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	12,879,602,020	113,522,083	2,185,016,047	57,778,537	2,356,316,667	15,235,918,687	678,308,663	15,914,227,350
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	-	(7,945,884,755)	-	-	-	-	(7,945,884,755)	-	(7,945,884,755)
โอนสะสมของการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนไปยังกำไรสะสมเนื่องจาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	67,579,674	(67,579,674)	-	-	(67,579,674)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่อันภาคภูมิใจของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- การซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย	-	-	-	(1,255,973,008)	-	-	-	-	-	-	(1,255,973,008)	(554,367,163)	(1,810,340,171)
- การลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000
- การจ่ายปันผลของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(250,145,909)	(250,145,909)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,589,200,190	30,166,103,071	305,000,325	(3,954,357,212)	175,822,357	47,774,160,237	179,043,980	13,571,141,797	73,139,063	13,823,324,840	89,879,253,808	3,833,534,883	93,712,788,691

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพสุรเวทวงการค้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม												
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าตาม บัญชีของ บริษัทย่อย	ผลต่างจาก การปรับ โครงสร้าง การถือหุ้น	ส่วนเกิน มูลค่า ที่สูงกว่า มูลค่าตาม บัญชีของ บริษัทย่อย	กำไรสะสม	กำไรสุทธิ	ส่วนเกินจาก การปรับ มูลค่าตาม บัญชีของ บริษัทย่อย	ผลสมของ การปรับ มูลค่าสุทธิรวม	ส่วนเกินจาก การแปลงค่า จากการเงิน ที่เป็เงินตรา ต่างประเทศ	รวม องค์ประกอบ อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมของ บริษัทฯ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,589,200,190	30,166,103,071	305,000,325	175,822,357	47,774,160,237	179,043,980	13,571,141,797	73,139,063	13,823,324,840	89,879,253,808	3,833,534,883	93,712,788,691	
กำไรสุทธิประจำปี	-	-	-	-	14,375,267,324	-	-	-	-	14,375,267,324	522,183,823	14,897,451,147	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสำหรับปี	-	-	-	-	(32,619,775)	48,986,187	1,366,993,999	(47,799,662)	1,368,180,524	1,335,560,749	(25,458,764)	1,310,101,985	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	14,342,647,549	48,986,187	1,366,993,999	(47,799,662)	1,368,180,524	15,710,828,073	496,725,059	16,207,553,132	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(10,329,481,474)	-	-	-	-	(10,329,481,474)	-	(10,329,481,474)	
โอนผลสะสมของการปรับมูลค่าสุทธิรวม เงินลงทุนไปยังกำไรสะสมเนื่องจาก การขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	(11,945,440)	-	-	(11,945,440)	-	-	-	
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- การซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย	-	-	(18,329,916)	-	-	-	-	-	-	(18,329,916)	(16,246,674)	(34,576,590)	
- การขายเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,750,000	103,750,000	
- การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(787,552,206)	(787,552,206)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,589,200,190	30,166,103,071	305,000,325	175,822,357	51,799,271,752	216,084,727	14,938,135,796	25,339,401	15,179,559,924	95,242,270,491	3,630,211,062	98,872,481,553	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพสุสิดาเขตการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ										(หน่วย : บาท)
		กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		กำไรสะสม	ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	ส่วนประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	ส่วนประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	กำไรสะสม	ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	ส่วนประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	ส่วนประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
1,589,200,190	30,103,179,143	175,822,357	17,370,382,694	110,354,352	2,083,943,908	2,194,298,260	51,432,882,644					
กำไรสำหรับปี	-	-	7,170,063,842	-	-	-	7,170,063,842					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	121,532,812	72,472,471	615,181,925	687,654,396	809,187,208					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	7,291,596,654	72,472,471	615,181,925	687,654,396	7,979,251,050					
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	(7,945,884,755)	-	-	-	(7,945,884,755)					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,589,200,190	30,103,179,143	175,822,357	16,716,094,593	182,826,823	2,699,125,833	51,466,248,939					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,589,200,190	30,103,179,143	175,822,357	16,716,094,593	182,826,823	2,699,125,833	51,466,248,939					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	9,252,334,137	-	-	9,252,334,137					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(32,619,775)	18,563,121	-	(14,056,654)					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	9,219,714,362	18,563,121	-	9,238,277,483					
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	(10,329,481,474)	-	-	(10,329,481,474)					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,589,200,190	30,103,179,143	175,822,357	15,606,327,481	201,389,944	2,699,125,833	50,375,044,948					

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพสุสิดาเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18,651,998,569	16,481,382,200	9,692,352,306	7,526,326,094
ปรับรายการที่กระทบกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็น เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,848,045,179	5,949,628,769	1,243,806,003	1,325,756,489
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์	30,990,979	19,753,453	11,860,325	1,062,668
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(3,381,663)	(17,397,218)	2,071,151	(100,520)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	674,500,000	-
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์	1,033,830	31,166,121	555,618	(1,883,229)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	5,475,034	14,384,784	-	12,615
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	177,314,193	195,071,010	15,360,137	35,067,815
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ของสินค้าคงเหลือ	30,586,615	134,506,237	808,367	2,835,459
รายได้ค่าบัตรสมาชิกยอดตัดบัญชีตัดจ่าย	(260,900,068)	(257,839,152)	(127,562,614)	(119,586,599)
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินอื่น	(5,167,868)	92,973,664	2,471,737	94,949,202
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(89,392,465)	(41,818,592)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	1,025,470	1,644,016	1,025,470	1,644,016
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(5,265,686)	(1,598,415)	(3,687,190)	(1,810,380)
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10,090,000	(26,600,000)	7,900,000	7,600,000
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,246,125	(4,291,500)	1,246,125	(4,291,500)
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาล ตลอดชีพ	526,146,064	188,914,703	515,734,360	179,344,004
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	357,528,145	375,751,567	92,230,267	105,492,859
รายได้ทางการเงิน	(173,474,485)	(79,822,140)	(196,870,688)	(140,353,078)
เงินปันผลรับ	(43,404,412)	(8,106,639)	(8,123,649,719)	(5,752,673,604)
ต้นทุนทางการเงิน	546,591,699	632,065,073	615,945,913	565,119,707
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	25,607,085,255	23,679,767,941	4,426,097,568	3,824,512,018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพสุิเตอเวจการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(1,242,049,676)	(1,525,332,042)	(862,925,610)	(503,098,622)
สินค้าคงเหลือ	(239,040,078)	(340,844,293)	(8,921,326)	(11,624,182)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	42,786,569	489,650,644	6,990,862	95,148,900
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(101,618,744)	10,328,427	(162,458)	(2,954,869)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	133,033,951	932,159,143	(9,344,924)	251,357,312
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	503,653,229	826,991,188	212,972,024	86,433,280
รายได้ค่าบัตรสมาชิกรอดัดบัญชี	298,735,095	272,770,248	161,589,853	132,232,086
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	80,742,204	(618,358,517)	55,629,435	(107,162,256)
ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ	(55,807,360)	(9,864,036)	(50,702,229)	(57,882,244)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(170,638,783)	(162,777,421)	(50,938,865)	(41,209,508)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(30,774,487)	(2,865,602)	1,873,758	(2,344,471)
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	24,826,107,175	23,551,625,680	3,882,158,088	3,663,407,444
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน	164,756,958	79,907,060	197,666,026	141,153,265
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(477,991,204)	(484,735,544)	(631,437,094)	(565,050,656)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	53,600,537	88,464,271	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(3,788,086,876)	(2,968,882,304)	(460,951,075)	(249,946,224)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	20,778,386,590	20,266,379,163	2,987,435,945	2,989,563,829

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	639,167,340	(593,961,942)	(20)	(381)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(162,905,909)	(27,986)	(160,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ	57,567,254	16,604,345	8,123,649,719	6,327,257,802
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(1,204,459,273)	(4,843,715,172)
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม	-	862,625	-	862,625
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(84,000,000)	(521,000,000)	-	(500,000,000)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	79,437,800	232,746,900	9,200,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	920,686,151	515,839,680
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	90,000,000	122,500,000
เงินสดจ่ายซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(294,500)	-	(294,500)	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,486,389	35,842,336	7,616,410	14,183,687
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(7,745,626,787)	(4,405,823,757)	(1,034,459,295)	(577,794,607)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(560,999,600)	(666,617,692)	(148,819,799)	(125,337,622)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(7,754,168,013)	(5,901,375,171)	6,603,119,393	933,796,012

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพสุสิดาเวซการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง	(32,000,000)	(44,400,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	6,789,171,316	456,272,997
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(500,000,000)	500,000,000	(500,000,000)	500,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000
เงินสดจ่ายชำระเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	(5,000,000,000)	(3,100,000,000)	(5,000,000,000)	(3,100,000,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,335,262,867)	(3,006,279,418)	(157,622,345)	(208,178,601)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(34,570,156)	(1,810,340,172)	-	-
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	103,750,000	40,000,000	-	-
เงินปันผลจ่าย	(10,342,942,947)	(7,943,365,189)	(10,342,942,947)	(7,943,365,189)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(756,374,063)	(266,261,236)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(17,897,400,033)	(12,630,646,015)	(9,211,393,976)	(7,295,270,793)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(4,873,181,456)	1,734,357,977	379,161,362	(3,371,910,952)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	12,668,014,026	10,933,656,049	4,095,282,342	7,467,193,294
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	7,794,832,570	12,668,014,026	4,474,443,704	4,095,282,342
	-	-	-	-
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	204,848,829	7,321,507,473	39,213,301	19,488,066
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)	592,193,898	209,252,385	16,549,192	(7,965,449)
เงินปันผลค้างรับลดลง	-	-	-	574,584,198
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	17,716,670	(13,595,762)	(13,461,473)	2,519,565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กิจการโรงพยาบาล ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรพชลฯ นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัทฯ ยังรวมถึง Wellness Clinic และธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของ	
		การถือหุ้น (ร้อยละ)	
		2566	2565
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ			
บริษัท สมิติวเวช จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	98.85	98.85
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด	โรงพยาบาล	98.82	98.82
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	โรงพยาบาล	99.72	99.72
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด	โรงพยาบาล	91.48	91.48
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด	โรงพยาบาล	84.00	84.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด	โรงพยาบาล	97.27	97.27
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด	โรงพยาบาล	99.76	99.76
บริษัท วัฒนเวช จำกัด	โรงพยาบาล	99.72	99.72
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด	โรงพยาบาล	91.48	91.48
Angkor Pisith Co., Ltd.	โรงพยาบาล	80.00	80.00
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด	โรงพยาบาล	93.65	93.65
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด	โรงพยาบาล	85.71	85.71
บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	99.76	99.76
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อยร้อยละ 29.02)	โรงพยาบาล	35.01	35.01
บริษัท สมิติวเวช ชลบุรี จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของ	
		การถือหุ้น (ร้อยละ)	
		2566	2565
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)			
บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 25.32)	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	74.02	74.02
บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	95.00	95.00
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	ศูนย์การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	100.00	100.00
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	โรงแรม	100.00	100.00
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอควาที้ด จำกัด	ให้บริการด้านบัญชี	100.00	100.00
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	ประกันสุขภาพ	100.00	100.00
บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศ	100.00	100.00
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จำกัด	บริการจัดฝึกอบรม	100.00	100.00
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	98.63	98.63
บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	การลงทุน	100.00	100.00
N Health Asia Pte. Ltd.	การลงทุน	100.00	100.00
บริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด	การลงทุน	100.00	100.00
บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด	นายหน้าประกัน	100.00	100.00
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	บริหารทรัพย์สิน	100.00	100.00
บริษัท สหแพทย์เกษัช จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยา	89.06	89.06
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อยร้อยละ 12.75)	บริการขนส่งทางอากาศยาน	87.25	87.25
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเจ้าใหญ่ จำกัด	ยังไม่เปิดดำเนินการ	100.00	100.00
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.	ยังไม่เปิดดำเนินการ	100.00	100.00
BDMS Inter Pte. Ltd.	อยู่ระหว่างชำระบัญชี	100.00	100.00
S.R. Property Investment Co., Ltd.	อสังหาริมทรัพย์	49.00	49.00
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.	อสังหาริมทรัพย์	49.00	49.00
Phnom Penh First Property Co., Ltd.	อสังหาริมทรัพย์	49.00	49.00
บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด (ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ร้อยละ 96.15 ถือ หุ้นทางอ้อม โดยบริษัทย่อยร้อยละ 3.85)	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	96.15	96.15
บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด	ลงทุนและดำเนินการ โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence	100.00	100.00
BDMS Arabia Ltd.	สำนักงานการตลาดใน ต่างประเทศ	100.00	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น (ร้อยละ)	
		2566	2565
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย			
บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด	โรงพยาบาล	70.49	70.47
บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	29.02	29.02
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด	โรงพยาบาล	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด	โรงพยาบาล	99.18	99.18
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด	โรงพยาบาล	98.95	98.95
บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	78.90	78.52
บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด	โรงพยาบาล	50.03	50.03
บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	25.97	25.97
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเชส จำกัด	บริการขนส่งทางอากาศยาน	12.75	12.75
บริษัท เออร์วิง เซอร์จิน เอส อี จำกัด	ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรักษาพยาบาล	99.98	99.98
บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู๊ด จำกัด	จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพเวชสำอางค์ และบริการจัดการอาคารและสถานที่	100.00	100.00
บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด	การลงทุน	100.00	100.00
บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราทอรี จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและวัสดุทางการแพทย์	100.00	100.00
N Health (Cambodia) Co., Ltd.	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	100.00	100.00
บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด	จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์	100.00	100.00
บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	95.00	95.00
Samitivej International Co., Ltd	คลินิก	80.00	80.00
N Health Myanmar Co., Ltd.	บริการตรวจวิเคราะห์แลป	60.00	60.00
บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด	ลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์	100.00	100.00
บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	3.85	3.85
บริษัท สมววรรณ เฮลท์ จำกัด	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และบริการแพทย์ทางไกลด้านผิวหนังและความงาม	60.00	60.00
บริษัท เอ็นเฮลท์ โนว็อิน จีโนมิกส์ จำกัด	บริการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ทั้งจีโนม	75.00	75.00
บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลธ เทคโนโลยี จำกัด	ร้านขายยา	60.00	60.00

บริษัทย่อยทุกบริษัทจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดยกเว้น:

- จัดทะเบียนในประเทศกัมพูชา: Angkor Pisith Co., Ltd., Phnom Penh Medical Services Co., Ltd., N Health (Cambodia) Co., Ltd., B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd., S.R. Property Investment Co., Ltd., Siem Reap Land Investment Co., Ltd. และ Phnom Penh First Property Co., Ltd.
 - จัดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์: BDMS Inter Pte. Ltd. และ N Health Asia Pte. Ltd.
 - จัดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: Samitivej International Co., Ltd. และ N Health Myanmar Co., Ltd.
 - จัดทะเบียนในประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย: BDMS Arabia Ltd.
- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีภาระควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ข) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม (ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งต่ำกว่าราคาหุ้นที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย” และในกรณีที่ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นที่จ่ายซื้อได้แสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “ส่วนด้อยมูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย”

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่าง เป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายาและเวชภัณฑ์ โดยรายได้ค่ารักษาพยาบาลและค่าห้องพักจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการ ส่วนรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อจำหน่ายแล้ว

รายได้จากการรักษาและให้บริการภายใต้โครงการประกันสังคมจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร

รายได้จากการขายสินค้าและอาหารรับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและอาหารที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าห้องพักจากกิจการโรงแรม

รายได้ค่าห้องพัก บันทึกเป็นรายได้เมื่อแขกเข้าพักในห้อง

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าบัตรสมาชิก

รายได้ค่าบัตรสมาชิกบันทึกเริ่มแรกเป็นรายได้รอตัดบัญชีและทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ตามบริการที่ให้ตลอดอายุสมาชิก

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริการตามระยะเวลาของสัญญาให้เช่าและบริการ

รายได้ทางการเงิน

รายได้ทางการเงินรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

คืนทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากที่สถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้านคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะต่ำกว่า ซึ่งมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนงบกำไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ หากโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือสินค้านคงเหลือ กลุ่มบริษัทใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ หากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานได้โอนเปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์นั้นกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน ด้วยวิธีการเดียวกับการตีราคาใหม่ตามที่กำหนดในนโยบายการบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สิทธิ์พื้มา หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสิทธิ์พื้ดังกล่าวในราคาที่ดินใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในสินทรัพย์ตัวเดียวกันจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	30 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง	3 - 50 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องจักร	2 - 20 ปี
เฮลิคอปเตอร์	20 ปี
อะไหล่และอุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์	5 ปี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในงบกำไรขาดทุน

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 - 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เช่น สิทธิทางการค้า แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้นและในระดับของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยรับรู้สุทธิในงบกำไรขาดทุน

4.9 ค่าความนิยม/การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ กลุ่มบริษัท (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในงบกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการค้อยค่าสะสม และจะทดสอบการค้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการค้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการค้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการค้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการค้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังนี้

ที่ดิน	1 - 60 ปี
อาคาร	1 - 30 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	2 - 10 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2 - 9 ปี
ยานพาหนะ	2 - 6 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่จัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.12 การค้ำประกันของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้ำประกันของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่ม บริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำประกัน และจะทำการประเมินการค้ำประกันของค่าความนิยม และ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการ ค้ำประกันเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา และความเสียหายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน ถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการ จำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่าง เป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการค้ำประกันในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่ง ใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการ ค้ำประกันจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

หากในการประเมินการค้ำประกันของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุน จากการค้ำประกันของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำประกันที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ ค้ำประกันครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำประกัน ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำประกันของสินทรัพย์ใน งวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการค้ำประกันของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของ กำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่า ตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของกลุ่มบริษัทโดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงานและจำนวนวันหยุดที่ไม่ได้ใช้

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัท และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

4.15 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ประมวลการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ

กลุ่มบริษัทดำเนินโครงการให้การรักษาพยาบาลโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยให้แก่สมาชิกที่ได้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตลอดชีพ กลุ่มบริษัทบันทึกประมวลการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพซึ่งคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยกลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของประมวลการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพทุกสิ้นปี ส่วนของผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมวลการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทไม่รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และกลุ่มบริษัทจะรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีของรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในอนาคตอันใกล้

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การรับรู้และการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัท มีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น สำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.18 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้ซื้อ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ดีที่สุด ซึ่งราคาที่ดีที่สุดนี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุน การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการค้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าวรวมถึงกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคำนวณนี้มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยม และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซึ่งกลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน

ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ

ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราค่ารักษาพยาบาล และอัตราการมรณะ เป็นต้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการมรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในคดีที่ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะมีผลเสียหายเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจะทำการตั้งประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีและในคดีที่ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจะไม่บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	7,674,845	10,702,871	4,474,444	4,095,282
เงินฝากประจำ	119,988	1,965,143	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,794,833	12,668,014	4,474,444	4,095,282

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 2.60 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.00 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,438	6,737	31,866	28,981
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	10,947,603	9,969,352	1,981,387	1,247,674
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,709	2,368	293,382	205,971
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	308,164	268,037	23,247	22,751
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	293,992	237,959	55,396	33,131
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	11,557,906	10,484,453	2,385,278	1,538,508

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,124	3,888	20,113	20,853
ไม่เกิน 3 เดือน	1,070	2,667	11,520	8,007
3 ถึง 6 เดือน	5	181	116	47
6 ถึง 12 เดือน	239	1	117	74
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,438	6,737	31,866	28,981
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,580,890	4,643,746	718,929	574,893
ไม่เกิน 3 เดือน	3,772,440	3,576,060	718,000	550,217
3 ถึง 6 เดือน	741,090	1,034,658	279,425	104,362
6 ถึง 12 เดือน	607,378	700,561	276,017	59,627
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	760,041	567,244	83,104	92,009
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,461,839	10,522,269	2,075,475	1,381,108
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(514,236)	(552,917)	(94,088)	(133,434)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	10,947,603	9,969,352	1,981,387	1,247,674
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	10,953,041	9,976,089	2,013,253	1,276,655

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	531,749
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	170,592	35,107
ตัดจำหน่าย	(149,424)	(25,713)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	552,917	133,434
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	177,357	15,360
ตัดจำหน่าย	(216,038)	(54,706)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	514,236	94,088

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคาและการกู้ยืม
รายได้และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน ตลอดจนบริการด้านบัญชี บริการบริหารงานสารสนเทศและบริการบำรุงรักษา	อัตราร้อยละของรายได้สุทธิหรืออัตรามาตรที่ระบุในสัญญา
รายได้และต้นทุนจากการจำหน่ายและซื้อสินค้าและบริการ	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	อัตรามาตรที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม	อัตรดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทย่อยในประเทศกับพหุชาติอัตรดอกเบี้ยตามสัญญา

รายการธุรกิจที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
บริษัทรวม				
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป	0.4	6.4	-	-
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและรายได้อื่น	3.8	3.8	-	-
ต้นทุนสินค้าและบริการ	21.7	18.1	1.8	0.9
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	0.7	-	-
บริษัทย่อย				
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป	-	-	209.9	194.5
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงาน	-	-	1,263.5	1,122.4
รายได้ทางการเงิน	-	-	107.1	103.9
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 14)	-	-	8,084.3	5,751.9
รายได้อื่น	-	-	157.7	111.6
ต้นทุนสินค้าและบริการ	-	-	888.8	951.9
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	-	-	259.0	246.2
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	102.2	52.5
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	170.2	41.5
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค่ารักษาพยาบาลและวิเคราะห์แลป	42.3	42.5	6.7	11.3
เงินปันผลรับ	37.9	-	37.9	-
รายได้อื่น	20.8	18.1	15.8	13.4
ต้นทุนสินค้าและบริการ	163.1	148.4	148.4	139.2
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	3.1	3.1	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	133.8	74.1	95.5	44.7

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
บริษัทร่วม	652	1,921	-	-
บริษัทย่อย	-	-	30,716	28,596
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,786	4,816	1,150	385
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,438	6,737	31,866	28,981
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานคลังรับ				
บริษัทย่อย	-	-	140,175	100,116
รวม	-	-	140,175	100,116
ดอกเบี้ยคลังรับและอื่น ๆ				
บริษัทย่อย	-	-	152,362	104,876
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,709	2,368	845	979
รวม	2,709	2,368	153,207	105,855
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,709	2,368	293,382	205,971
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	9,361	9,439
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,704	4,101	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,704	4,101	9,361	9,439
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)				
บริษัทร่วม	6,982	4,211	508	318
บริษัทย่อย	-	-	114,441	91,722
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12,322	10,768	10,229	9,090
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,304	14,979	125,178	101,130

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)				
บริษัทร่วม	44	-	-	-
บริษัทย่อย	-	-	93,290	124,288
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26,004	2,785	23,776	4,439
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,048	2,785	117,066	128,727
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	22,564	5,949
รวมดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,564	5,949
หนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	138,395	206,395
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	50,889	32,898	10,471	11,945
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	50,889	32,898	148,866	218,340
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	13,211	12,884
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,465	1,229	1,177	942
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,465	1,229	14,388	13,826

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมกับบริษัทย่อยระหว่างปีสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			31 ธันวาคม 2566
	31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	2,567,990	587,440	(1,508,459)	1,646,971
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	522,076	-	(90,914)	431,162
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	15,004,852	9,243,682	(2,454,511)	21,794,023

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวระยะเวลา 3 - 8 ปีแก่บริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี และ SOFR บวกอัตราคงที่ต่อปี และอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นในอัตราเงินฝากประจำ ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ภาระค้ำประกันกับบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2565: 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	309.9	260.0	281.4	232.3
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1.5	5.2	1.5	5.2
รวม	311.4	265.2	282.9	237.5

นอกเหนือจากผลประโยชน์ระยะสั้นแล้ว ผู้บริหารจะได้รับสวัสดิการรักษายาตามระเบียบของ บริษัทฯ ที่ได้วางไว้ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ กรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัทฯ จะได้รับวงเงินค่ารักษายาตามจำนวน 3 ล้านบาทต่อคนต่อปี เพื่อใช้สำหรับการรักษายาเฉพาะในโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ โดยนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จนถึงสิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษายาสำหรับกรรมการจากภายนอก 9 ท่าน (2565: 9 ท่าน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.67 ล้านบาท (2565: 0.34 ล้านบาท)

9. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยา และเวชภัณฑ์	2,304,639	2,169,170	138,779	132,064
บรรจุภัณฑ์และอื่น ๆ	178,732	120,190	-	-
รวม	2,483,371	2,289,360	138,779	132,064
หัก: ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(63,640)	(78,082)	(766)	(2,164)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	2,419,731	2,211,278	138,013	129,900

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนในกองทุนรวม (วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน)	570,052	511,229	77	76
เงินฝากประจำ (วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย)	1,101,986	1,792,335	10	10
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,672,038	2,303,564	87	86

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งกลุ่มบริษัทนำไปวางไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของกลุ่มบริษัทรวมถึงเงินฝากธนาคารซึ่งนำไปวางไว้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนในตราสารทุน				
(วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	1,034,151	970,229	810,674	796,670
เงินลงทุนในตราสารหนี้				
(วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย)	48,978	46,978	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	14,427	16,900	14,427	16,900
รวม	1,097,556	1,034,107	825,101	813,570
หัก: เงินลงทุนในตราสารหนี้ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	(28,000)	(16,000)	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,069,556	1,018,107	825,101	813,570

เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	อัตรายอด ของการถือหุ้น	เงินลงทุน		งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
				2566	2565	เงินปันผลรับในระหว่างปี	2566
เงินลงทุนโดยบริษัทฯ							
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	92,248	-	1,770	1,770	8	5
บริษัท โรงพยาบาล เอกชล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	150	0.20	350	350	354	181
ผลสะสมของการปรับมูลค่าด้วยวิธีรวมเงินลงทุน							
รวมตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน							
2566							
2565							
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สายการบิน	2,100	0.85	39,466	39,466	8,953	-
บริษัทเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน	ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่า	10,140	4.84	490,800	500,000	28,955	-
ผลสะสมของการปรับมูลค่าด้วยวิธีรวมเงินลงทุน							
รวมตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน							
2566							
2565							
2566							
2565							

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	เงินลงทุน		งบการเงินรวม และงบเฉพาะกิจการ	
				เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินเป็นศรับปี ในระหว่างปี	เงินเป็นศรับปี ในระหว่างปี
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด				2566	2565	2566	2565
บริษัท ไทยจัดการทองสแตนดี จำกัด	ให้บริการจัดทำ หนังสือเดินทาง	100	0.53	531	531	-	-
บริษัท ซูพีเรียไปโอเทค โฮลดิ้ง จำกัด	การลงทุน	226	3.55	9,000	9,000	400	-
บริษัท แฮกซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ อูรพวงษ์ จำกัด	วินิจฉัยโรคด้วย เครื่องเอกซเรย์	100	4.09	4,520	4,520	715	613
บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด	สรรหาส่งเสริม พัฒนา นวัตกรรมและ วิสาหกิจเริ่มต้น	184	6.80	12,500	12,500	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด				26,551	26,551	1,115	613
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีรวมผ่านกำไรขาดทุน				810,674	796,670	39,385	799
เบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินเฉพาะกิจการ							

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	เงินลงทุน		งบการเงินรวม	
						เงินเป็นผลรับในระหว่างปี	
				2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนโดยบริษัทย่อย							
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด							
บริษัท โรงพยาบาลมหาลาย จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	160	-	-	33,306	-	4,791
ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน				-	15,067	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด				-	48,373	-	4,791

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	เงินลงทุน		งบการเงินรวม	
				เงินลงทุน	เงินปันผลในปี	เงินปันผลในปี	งบการเงินรวม
				2566	2565	2566	2565
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด							
บริษัท ผลิตภัณฑ์ สบู่ไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร	80	0.60	290	290	19	17
บริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด	ดำเนินธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต	150	33.33	107,192	107,192	4,000	2,500
บริษัท เอเชีย แล็บอราทอรี เซ็นเตอร์ จำกัด	บริการตรวจวิเคราะห์แล็บ	5	8.00	400	400	-	-
บริษัท เทเลเมดิกา จำกัด	ให้บริการ Platform รักษา และดูแลด้านสุขภาพจิต	6	18.50	60,000	-	-	-
บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	แปรรูปสินค้า OTOP และการ ท่องเที่ยว	4	0.38	15	15	-	-
บริษัท โคราชเมดิคอลกรุ๊ป จำกัด	โรงพยาบาล	100	1.00	1,000	1,000	-	-
บริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ ทางการแพทย์	8	11.00	879	879	-	-
บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด	บริการตรวจวิเคราะห์แล็บ	10	10.00	1,000	1,000	-	-
บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด	ให้บริการ Platform AI เพื่อช่วย วินิจฉัยภาพถ่ายทาง การแพทย์	4	6.52	20,000	20,000	-	-
บริษัท ไมเน็ด เทคโนโลยี จำกัด	ผู้ผลิตและพัฒนาแผ่นเข็ม ขนาดเล็ก	7	5.00	20,000	20,000	-	-
ผลสะสมของการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน				210,776	150,776	4,019	2,517
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด				12,701	(25,590)	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				223,477	125,186	4,019	2,517
เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิในงบการเงินรวม				1,034,151	970,229	43,404	8,107

บริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด

บริษัทย่อยมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท ประสิทธิรัตน์ จำกัด ร้อยละ 33.33 แต่ไม่ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวและผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราดอกเบี้ยของ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีราคาทุน
			การถือหุ้น	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีส่วนได้เสีย	วิธีราคาทุน	
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ							
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 15.26 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทฯ ร้อยละ 9.86)	โรงพยาบาล	300 ล้านบาท	25.12	189,635	168,398	69,952	69,952
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ							
บริษัท เซเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์	120 ล้านบาท	47.17	849,065	795,072	69,952	69,952
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม				1,038,700	963,470		

(หน่วย: ล้านบาท)

13.1 ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม	
	2566	2565
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ		
บริษัท คูล แอนด์ จอย จำกัด	-	(7)
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด	21,237	(7,231)
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯย่อย		
บริษัท เฮเนอร์ลด์ สอสปีดัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)	68,155	49,057
รวม	89,392	41,819

ในปี 2565 บริษัท คูล แอนด์ จอย จำกัด ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้น และคืนทุนให้แก่บริษัทฯจำนวน 0.9 ล้านบาท

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			เงินลงทุน (มูลค่าทุน)		เงินเป็นผลรับ			
			2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	1,000 ล้านบาท	98.85	98.85	3,121,634	3,121,634	1,977,021	718,230
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่ จำกัด	โรงพยาบาล	500 ล้านบาท	98.82	98.82	574,697	574,697	247,052	296,462
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด	โรงพยาบาล	500 ล้านบาท	99.72	99.72	610,632	610,632	448,731	299,154
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด	โรงพยาบาล	586 ล้านบาท	91.48	91.48	602,657	602,657	268,095	321,714
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง จำกัด	โรงพยาบาล	105 ล้านบาท	84.00	84.00	101,868	101,868	52,920	44,100
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด	โรงพยาบาล	280 ล้านบาท	97.27	97.27	708,993	708,993	626,401	490,227
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพระยอง จำกัด	โรงพยาบาล	400 ล้านบาท	100.00	100.00	415,020	415,020	360,000	360,000
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด	โรงพยาบาล	150 ล้านบาท	100.00	100.00	150,000	150,000	105,000	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด	โรงพยาบาล	250 ล้านบาท	99.76	99.76	245,889	245,889	74,817	49,878
บริษัท วิวัฒนาเวช จำกัด	โรงพยาบาล	180 ล้านบาท	99.72	99.72	450,788	450,788	161,550	53,850
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด	โรงพยาบาล	300 ล้านบาท	91.48	91.48	935,635	935,635	164,662	109,742
บริษัท เนชั่นเนลเฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 74.02 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อยร้อยละ 25.32)	บริการตรวจวินิจฉัยโรค	75 ล้านบาท	74.02	74.02	56,768	56,768	138,795	111,036
บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แล็บ จำกัด	บริการตรวจวินิจฉัยโรค	10 ล้านบาท	95.00	95.00	9,502	9,502	380,000	380,000
Angkor Pisith Co., Ltd.	โรงพยาบาล	10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	80.00	80.00	287,840	287,840	-	-
Phnom Penh Medical Services Co., Ltd.	โรงพยาบาล	55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	100.00	100.00	1,803,415	1,803,415	-	-
B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd.	ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ	9,200 ล้านบาท	100.00	100.00	94,208	94,208	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			เงินลงทุน (มูลค่าตาม)		เงินปันผลรับ		ในระหว่างปี	
			2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	ให้บริการด้านบัญชี	30 ล้านบาท	100.00	100.00	30,000	-	-	-
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)	ประกันสุขภาพ	250 ล้านบาท	100.00	100.00	192,027	-	-	-
บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	การลงทุน	1,086 ล้านบาท	100.00	100.00	1,086,000	-	-	173,760
บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	200 ล้านบาท	100.00	100.00	200,000	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่ จำกัด	ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ	70 ล้านบาท	100.00	100.00	70,000	-	-	-
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด	บริการจัดฝึกอบรม	1 ล้านบาท	100.00	100.00	1,000	-	-	-
บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)	การลงทุน	1,108 ล้านบาท	98.63	98.63	9,267,556	1,584,852	1,311,554	-
บริษัท เปา โลมดิก จำกัด	โรงพยาบาล	1,000 ล้านบาท	100.00	100.00	3,622,872	800,000	450,000	-
บริษัท เปา โลมดิก สุนทรปราการ จำกัด	โรงพยาบาล	42 ล้านบาท	93.65	93.65	1,737,706	149,465	235,998	-
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด	โรงพยาบาล	100 ล้านบาท	85.71	85.71	939,775	6,857	68,571	-
บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	201 ล้านบาท	99.76	99.76	887,131	80,020	-	-
บริษัท กรุงเทพปริเมียร์ นายหน้าประกันภัย จำกัด	นายหน้าประกัน	20 ล้านบาท	100.00	100.00	20,000	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด	โรงพยาบาล	1,500 ล้านบาท	100.00	100.00	1,500,000	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	โรงพยาบาล	1,200 ล้านบาท	100.00	100.00	1,199,930	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด	โรงพยาบาล	1,500 ล้านบาท	100.00	100.00	1,500,000	-	-	-
บริษัท สหแพทย์เกษิข จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยา	42.86 ล้านบาท	89.06	89.06	611,519	30,536	29,848	-

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			เงินลงทุน (วิธีการทุน)		เงินเป็นผลรับ		ในระหว่างปี	
			2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท ชนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย บริษัทฯ ร้อยละ 35.01 ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 29.02)	โรงพยาบาล	194 ล้านบาท	35.01	35.01	451,942	451,942	5,090	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จำกัด	โรงพยาบาล	1,000 ล้านบาท	100.00	100.00	1,000,000	-	-	-
BDMS Inter Pte. Ltd.	อยู่ระหว่างชำระบัญชี	0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	100.00	100.00	6,721	6,721	-	-
N Health Asia Pte. Ltd.	การลงทุน	3.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	100.00	100.00	116,655	116,655	-	-
บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด	โรงพยาบาล	800 ล้านบาท	100.00	100.00	800,000	800,000	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพไทย จำกัด	โรงพยาบาล	800 ล้านบาท	100.00	100.00	800,000	800,000	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสามัคคี จำกัด	โรงพยาบาล	3,655 ล้านบาท	100.00	100.00	3,655,000	3,655,000	292,400	182,750
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเคทีเคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	โรงพยาบาล	3,610 ล้านบาท	100.00	100.00	3,610,000	3,610,000	-	-
บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ จำกัด	การลงทุน	1,010 ล้านบาท	100.00	100.00	1,010,000	1,010,000	-	-
S.R. Property Investment Co., Ltd.	อสังหาริมทรัพย์	20 ล้านบาท	49.00	49.00	101	101	-	-
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.	อสังหาริมทรัพย์	20 ล้านบาท	49.00	49.00	101	101	-	-
Phnom Penh First Property Co., Ltd.	อสังหาริมทรัพย์	20 ล้านบาท	49.00	49.00	88	88	-	-
บริษัท กรุงเทพเสถียรเคทีเค เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 87.25 ถือหุ้นทางอ้อม โดยบริษัทย่อยร้อยละ 12.75)	บริการขนส่งทางอากาศ	400 ล้านบาท	87.25	87.25	350,858	350,858	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	อัตราร้อยละของการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
			อัตราร้อยละของกิจการ		เงินลงทุน (วิธีราคาทุน)		เงินปันผลรับ		ในระหว่างปี
			2566	2565	2566	2565	2566	2565	
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	โรงพยาบาล	1,000 ล้านบาท	100.00	100.00	1,000,000	-	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จำกัด	โรงพยาบาล	1,300 ล้านบาท	100.00	100.00	1,300,000	130,000	65,000	-	-
บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด	บริหารทรัพย์สิน	10 ล้านบาท	100.00	100.00	10,000	-	-	-	-
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด	ศูนย์การแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้นฟู	12,600 ล้านบาท	100.00	100.00	12,600,000	-	-	-	-
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	สุขภาพ	1,000 ล้านบาท	100.00	100.00	1,000,000	600,000	-	-	-
บริษัท เบลท์ ฟลาซ่า จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 96.15 ถึง หุ้นทางอ้อมโดยบริษัทอ้อยร้อยละ 3.85)	โรงแรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	740 ล้านบาท	96.15	96.15	700,000	700,000	-	-	-
บริษัท บีดีเอ็มเอส ซิตีแควร์ จำกัด	ลงทุนและดำเนินการ โครงการ BDMS Silver Wellness & Residence	3,000 ล้านบาท	100.00	100.00	3,000,400	3,000,400	-	-	-
BDMS Arabia Ltd.	สำนักงานการตลาดใน ต่างประเทศ	0.4 ล้านบาท	100.00	-	4,000	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					64,450,928	63,246,469	8,084,264	5,751,874	
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(679,095)	(4,595)			
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					63,771,833	63,241,874			

14.1 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ			
BDMS Arabia Ltd.	สำนักงานการตลาดในต่างประเทศ	4.0	100.00

BDMS Arabia Ltd.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง BDMS Arabia Ltd. เพื่อประกอบธุรกิจดำเนินสำนักงานการตลาดในต่างประเทศ ในราชอาณาจักรราชอาณาจักรและภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 108,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ราชอาณาจักรราชอาณาจักร บริษัทย่อยได้เรียกชำระค่าหุ้น 42,864 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 428,640 ราชอาณาจักรราชอาณาจักร หรือคิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้น 4 ล้านบาท

14.2 การลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม

ชื่อบริษัท	ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติม (ล้านบาท)	อัตราร้อยละของการถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัท	
		2566	2565
ถือหุ้นโดยบริษัท			
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จำกัด	400.0	100.00	100.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จำกัด	400.0	100.00	100.00
บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด	400.0	100.00	100.00
บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.5	98.63	98.63
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย			
บริษัท คิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด	100.0	98.85	98.85
บริษัท ดอกเตอร์ฟาร์มา เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด	60.0	60.00	60.00
บริษัท สมวรรณ เฮลท์ จำกัด	54.0	59.31	59.31
บริษัท โรงพยาบาลศรีราชา นคร จำกัด (มหาชน)	34.1	77.82	77.44
บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด	0.6	69.68	69.66

14.3 การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสองแห่งจำนวน 674.5 ล้านบาท โดยแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ

14.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนั้น มีบริษัทย่อย 5 แห่งที่มีส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นรายการที่มีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาจากอัตราร้อยละของการถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทฯ มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยดังกล่าวในอัตราระหว่างร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 70

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปซึ่งเป็นยอดคงเหลือก่อนการตัดรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญโดยพิจารณาจากสัดส่วนความเป็นเจ้าของที่บริษัทฯ มีในบริษัทย่อยดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม				สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	สินทรัพย์		หนี้สิน		รายได้รวม		กำไรขาดทุน					
	ทุนชำระแล้ว	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	หนี้สิน	ไม่หมุนเวียน	หมุนเวียน	เบ็ดเสร็จรวม	กำไรขาดทุน				
2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565			
บริษัท ชนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	193.8	563.1	233.2	158.3	31.5	31.1	1,190.5	1,078.4	105.6	81.0	105.6	106.2
S.R. Property Investment Co., Ltd.	0.2	0.6	75.3	17.6	63.5	64.2	-	1.7	(8.0)	(15.7)	(8.0)	(15.7)
Siem Reap Land Investment Co., Ltd.	0.2	4.9	68.4	34.2	58.2	58.8	2.7	2.7	(3.0)	(3.4)	(3.0)	(3.4)
Phnom Penh First Property Co., Ltd.	0.2	0.2	157.4	48.2	135.8	137.2	5.2	5.3	(12.3)	(43.3)	(12.3)	(43.3)
บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด	30.0	55.1	143.7	95.7	8.5	9.5	161.0	209.1	(7.4)	23.2	(7.4)	23.2

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	353,658	733,959
กำไร(ขาดทุน)จากการตีราคาเป็นมูลค่ายุติธรรม	26,600	(7,600)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	380,258	726,359
ซื้อเพิ่ม	294	294
ขาดทุนจากการตีราคาเป็นมูลค่ายุติธรรม	(10,090)	(7,900)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	370,462	718,753

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยที่ดินและอาคารให้เช่า กลุ่มบริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ สำหรับที่ดินใช้วิธีคิดเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และสำหรับอาคารให้เช่าแสดงมูลค่าตามวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับอาคารให้เช่า สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมเมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
อัตราการใช้พื้นที่ (ร้อยละ)	100%	100%	มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	9.3% - 12.0%	10.9% - 12.0%	มูลค่ายุติธรรมลดลง

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่	งบการเงินรวม						
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ การแพทย์	อุปกรณ์ โครงสร้าง เครื่องคกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคารระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องมือ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	40,400,535	50,051,365	26,526,075	18,229,022	1,591,555	2,615,599	139,414,151
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา	2,751,784	-	-	-	-	-	2,751,784
ซื้อเพิ่ม	388,745	748,170	1,364,256	831,715	41,850	1,193,031	4,567,767
โอนเข้า/(โอนออก)	11,457	1,357,673	(55,516)	419,354	2,644	(1,707,422)	28,190
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(1,684)	(446,854)	(733,881)	(312,909)	(35,094)	(4,698)	(1,535,120)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	43,879	43,879
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	10,161	30,244	18,415	20,269	597	13,009	92,695
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	43,560,998	51,740,598	27,119,349	19,187,451	1,601,552	2,153,398	145,363,346
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา	1,717,190	-	-	-	-	-	1,717,190
ซื้อเพิ่ม	665,979	1,446,704	2,036,671	1,427,328	67,090	2,635,581	8,279,353
โอนเข้า/(โอนออก)	204,261	874,746	57,944	144,979	2,064	(1,162,678)	121,316
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(6,076)	(116,495)	(569,235)	(215,873)	(31,436)	(6,609)	(945,724)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	180,732	180,732
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(3,067)	(18,205)	(14,341)	(11,289)	(245)	(2,113)	(49,260)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	46,139,285	53,927,348	28,630,388	20,532,596	1,639,025	3,798,311	154,666,953
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	125,622	27,101,466	20,568,583	10,770,205	1,019,582	-	59,585,458
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	16,683	1,904,375	1,844,854	1,330,383	101,445	-	5,197,740
โอนเข้า/(โอนออก)	-	9,206	(72,868)	67,191	574	-	4,103
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(843)	(376,625)	(724,523)	(284,492)	(34,340)	-	(1,420,823)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	19	9,285	13,376	11,964	629	-	35,273
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	141,481	28,647,707	21,629,422	11,895,251	1,087,890	-	63,401,751
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	18,608	1,888,588	1,718,707	1,343,187	98,862	-	5,067,952
โอนเข้า/(โอนออก)	-	102	31	6,440	(146)	-	6,427
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	(448)	(113,122)	(556,038)	(211,594)	(30,769)	-	(911,971)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(12)	(6,648)	(10,035)	(7,248)	(199)	-	(24,142)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	159,629	30,416,627	22,782,087	13,026,036	1,155,638	-	67,540,017

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินรวม (ต่อ)					
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือราคาที่ดีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การแพทย์	อุปกรณ์โครงสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	รวม	
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5,535	96,574	17,626	1,714	-	18,098	139,547
ค่าเผื่อการด้อยค่า(กลับรายการ)	(1,640)	(24,580)	-	2,482	54,904	-	31,166
ตัดจำหน่าย	(59)	(54,680)	(12,656)	(1,714)	-	-	(69,109)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566	3,836	17,314	4,970	2,482	54,904	18,098	101,604
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	43,415,681	23,075,577	5,484,957	7,289,718	458,758	2,135,300	81,859,991
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	45,975,820	23,493,407	5,843,331	7,504,078	428,483	3,780,213	87,025,332
							(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						2566	2565
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย						4,004	4,169
เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร						1,064	1,029
รวม						5,068	5,198

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน						
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การแพทย์	อุปกรณ์โครงสร้างและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคารระหว่างก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	รวม		
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5,559,879	9,121,018	5,015,699	3,724,615	190,913	302,155	23,914,279	
ซื้อเพิ่ม	26,240	203,604	138,460	150,784	950	49,791	569,829	
เพิ่มขึ้นจากการตีราคา	768,977	-	-	-	-	-	768,977	
โอนเข้า/(โอนออก)	-	43,258	-	63,487	-	(106,745)	-	
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(232,258)	(255,414)	(92,156)	(2,328)	-	(582,156)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	6,355,096	9,135,622	4,898,745	3,846,730	189,535	245,201	24,670,929	
ซื้อเพิ่ม	407,221	98,536	323,822	118,663	16,962	79,248	1,044,452	
โอนเข้า/(โอนออก)	-	41,245	30,469	39,649	-	(102,772)	8,591	
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(6,195)	(96,228)	(19,431)	(11,307)	(337)	(133,498)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	6,762,317	9,269,208	5,156,808	3,985,611	195,190	221,340	25,590,474	
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	9,512	4,555,623	4,002,477	1,925,637	142,824	-	10,636,073	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,058	326,155	315,563	300,068	13,188	-	958,032	
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(222,948)	(253,522)	(89,967)	(2,284)	-	(568,721)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	12,570	4,658,830	4,064,518	2,135,738	153,728	-	11,025,384	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,071	333,726	291,671	287,000	11,222	-	926,690	
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(6,195)	(92,992)	(19,282)	(11,100)	-	(129,569)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	15,641	4,986,361	4,263,197	2,403,456	153,850	-	11,822,505	
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5,476	-	-	-	-	18,098	23,574	
ค่าเผื่อการด้อยค่า(กลับรายการ)	(1,640)	-	-	-	-	-	(1,640)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566	3,836	-	-	-	-	18,098	21,934	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	6,338,690	4,476,792	834,227	1,710,992	35,807	227,103	13,623,611	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	6,742,840	4,282,847	893,611	1,582,155	41,340	203,242	13,746,035	

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย

เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวม

	2566	2565
	736	764
	191	194
รวม	927	958

ในปี 2566 บริษัทย่อย 8 แห่งได้บันทึกผลการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของที่ดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจำนวน 1,374 ล้านบาท (สุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 343 ล้านบาท) บริษัทย่อยได้บันทึกส่วนเพิ่มขึ้นเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย 10 แห่งได้บันทึกผลการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยราคายุติธรรมของที่ดินประเมินใหม่ในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจำนวน 2,201 ล้านบาท (สุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 550 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกส่วนเพิ่มขึ้นเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

หากกลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ตามวิธีราคาทุนจะเป็นดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ตามวิธีราคาทุน)		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	25,554,184	3,298,836
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	24,783,107	2,892,619

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 38,310 ล้านบาท และเฉพาะกิจการ 6,499 ล้านบาท (2565: 34,834 ล้านบาท และเฉพาะกิจการ 5,970 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของอาคารระหว่างก่อสร้างจำนวน 394 ล้านบาท (2565: 71 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทย่อยรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดินที่อาคารระหว่างก่อสร้างดังกล่าวตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคารระหว่างก่อสร้างโดยคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องในอัตราร้อยละ 3.9 ต่อปี ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการ จำนวน 181 ล้านบาท (2565: 44 ล้านบาท)

17. ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 5 ปีเนื่องจากการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปีในการขยายงานให้เกิดประโยชน์จากการรวมธุรกิจ

ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

อัตราการเติบโต	6.6 - 14.1
อัตราคิดลดก่อนภาษี	7.2

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีต การคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตของตลาด อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตลอดจน อัตราคิดลดซึ่งเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจนั้น ๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมทั้งหมดไม่เกิดการด้อยค่า

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และสิทธิทางการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	3,913,410	1,579,465
ซื้อเพิ่ม	670,049	211,296
โอนเข้า	1,011	-
ตัดจำหน่าย	(65,872)	(38,315)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	433	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	4,519,031	1,752,446
ซื้อเพิ่ม	621,607	155,376
โอนออก	(7,794)	(8,591)
ตัดจำหน่าย	(25,432)	(11,828)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(628)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,106,784	1,887,403
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,432,859	877,780
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	330,520	157,469
ตัดจำหน่าย	(57,384)	(38,314)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	324	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,706,319	996,935
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	376,822	166,669
ตัดจำหน่าย	(5,484)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(575)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,077,082	1,163,604
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	191,535	12,986
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	191,535	12,986
ค่าเผื่อการด้อยค่า	1,034	555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	192,569	13,541
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,621,177	742,525
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,837,133	710,258

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 500 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่และมีกำหนดชำระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา เงินต้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวครบกำหนดชำระตามสัญญาในเดือนมกราคม 2566

19.2 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งยังมีได้เบิกใช้ มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงินบาท	21,968 ล้านบาท	21,673 ล้านบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	-

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,304	14,979	125,178	101,130
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,476,025	4,182,346	538,315	513,954
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	26,048	2,785	117,066	128,727
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	866,713	1,054,946	109,608	155,700
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินประกันผลงาน	1,513,108	920,914	219,408	202,860
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,901,198	6,175,970	1,109,575	1,102,371

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงิน เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	4,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	4,000,000
หัก: ส่วนของเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,000,000

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาของสัญญาเงินกู้		วงเงิน	การชำระคืนเงินต้น	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	
เริ่ม	สิ้นสุด				2566	2565
พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2567	1,000 ล้านบาท	เมื่อสัญญาครบกำหนด	อัตราคงที่	1,000	1,000
ก.ย. 2565	ก.ย. 2570	1,000 ล้านบาท	เมื่อสัญญาครบกำหนด	THOR บวกอัตราคงที่	1,000	1,000
ต.ค. 2565	ต.ค. 2572	2,000 ล้านบาท	เมื่อสัญญาครบกำหนด	THOR บวกอัตราคงที่	2,000	2,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					4,000	4,000

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ได้ระบุข้อปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

22. สัญญาเช่า

22.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 30 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ การแพทย์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,824,766	817,831	31,636	58,271	129,513	2,862,017
เพิ่มขึ้น	7,168,829	100,726	7,346	5,901	38,705	7,321,507
ลดลง	(14,155)	(105,439)	-	(392)	(1,930)	(121,916)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(1,209)	57,664	-	-	(1,188)	55,267
โอนออก	(27,074)	-	-	-	-	(27,074)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(100,709)	(229,548)	(12,770)	(25,148)	(53,194)	(421,369)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	8,850,448	641,234	26,212	38,632	111,906	9,668,432
เพิ่มขึ้น	41,572	70,335	7,227	9,939	76,169	205,242
ลดลง	(9,505)	(27,949)	-	-	-	(37,454)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	736,926	204,915	-	-	9,992	951,833
โอนออก	(94,015)	(13,480)	-	-	-	(107,495)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(131,761)	(176,000)	(10,720)	(19,465)	(65,326)	(403,272)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	9,393,665	699,055	22,719	29,106	132,741	10,277,286

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องมือและ อุปกรณ์ การแพทย์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	356,452	217,604	1,024	17,084	595,365	1,187,529
เพิ่มขึ้น	-	12,498	-	1,716	5,274	19,488
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	52,452	-	-	(206,394)	(153,942)
โอนเข้า /(โอนออก)	-	-	-	-	(736)	(736)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(21,536)	(27,178)	(228)	(7,561)	(153,752)	(210,255)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	334,916	255,376	796	11,239	239,757	842,084
เพิ่มขึ้น	1,842	22,621	-	-	14,750	39,213
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	2,470	37,914	-	-	1,415	41,799
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(21,920)	(33,460)	(228)	(6,988)	(87,850)	(150,446)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	317,308	282,451	568	4,251	168,072	772,650

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10,435,864	10,275,125	882,594	953,195
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(2,800,531)	(2,710,908)	(203,839)	(222,483)
รวม	7,635,333	7,564,217	678,755	730,712
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(317,114)	(880,375)	(132,342)	(126,295)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7,318,219	6,683,842	546,413	604,417

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 36.3 ภายใต้อหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

22.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี	140,012	86,662
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	139,821	93,552
มากกว่า 5 ปี	269	14,700
รวม	280,102	194,914

บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยมีอายุสัญญา 30 ปี ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 39 ล้านบาท (2565: 36 ล้านบาท)

23. หุ้นกู้

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	11,497,657	14,596,013
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระหว่างปี	1,025	1,644
หัก: ไถ่ถอนหุ้นกู้ระหว่างปี	(5,000,000)	(3,100,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	6,498,682	11,497,657
หัก: ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,499,974)	(4,999,842)
หุ้นกู้	4,998,708	6,497,815

ยอดคงค้างของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่หุ้นกู้	ระยะเวลาของหุ้นกู้		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตรา ดอกเบี้ยต่อ ปี (%)	จำนวนเงินคงเหลือ (ล้านบาท)	
	วันที่	วันครบกำหนด				2566	2565
	ออกจำหน่าย						
BDMS233A	14 มี.ค. 2556	14 มี.ค. 2566	4,000,000	4,000	4.63%	-	4,000
BDMS235A	10 พ.ค. 2556	10 พ.ค. 2566	1,000,000	1,000	4.39%	-	1,000
BDMS256A*	25 มิ.ย. 2558	25 มิ.ย. 2568	2,000,000	2,000	3.95%	2,000	2,000
BDMS266A	24 มิ.ย. 2559	24 มิ.ย. 2569	3,000,000	3,000	2.99%	3,000	3,000
BDMS242A	8 ก.พ. 2560	8 ก.พ. 2567	1,500,000	1,500	3.46%	1,500	1,500

*บริษัทฯ เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ BDMS256A กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีเป็นด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตราคงที่ต่อปี

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ระหว่าง 1,001.05 บาท ต่อหน่วย ถึง 1,017.23 บาท ต่อหน่วย

หุ้นกู้มีข้อปฏิบัติบางประการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายปันผล การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน เป็นต้น

24. ประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพ

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,486,995	1,309,838
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	188,914	179,344
การใช้บริการรักษาพยาบาล	(58,297)	(57,882)
รับเงินคืนจากสมาชิกกลับเข้าโครงการ	48,433	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,666,045	1,431,300
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	526,146	515,734
การใช้บริการรักษาพยาบาล	(88,696)	(83,591)
รับเงินคืนจากสมาชิกกลับเข้าโครงการ	32,889	32,889
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,136,384	1,896,332

25. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ			ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น			
	เงินชดเชยพนักงาน	เกษียณ	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	รวม			
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2565
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	3,392,094	3,434,249	360,513	450,479	133,848	139,095	4,023,823
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	240,161	274,236	14,544	14,734	9,797	10,919	299,889
ต้นทุนดอกเบี้ย	78,080	61,829	13,095	12,300	1,851	1,734	75,863
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย							
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	6,465	(241,260)	34,310	(109,082)	-	-	(350,342)
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี	(142,435)	(136,960)	(9,797)	(7,918)	(18,407)	(17,900)	(162,778)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	3,574,365	3,392,094	412,665	360,513	127,089	133,848	3,886,455

(หน่วย: พันบาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		คำร้องขอขยายเวลาหลัง			ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น			รวม
เงินชดเชยพนักงาน	เกษียณ	2566	2565	2566	2565	2566	2565	รวม
2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2565
786,484	779,948	360,513	450,479	76,287	80,489	1,223,284	1,310,916	1,310,916
42,135	59,207	14,544	14,734	5,428	5,881	62,107	79,822	79,822
15,894	12,307	13,095	12,300	1,134	1,065	30,123	25,672	25,672
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์								
ประกันภัย								
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน								
6,465	(42,834)	34,310	(109,082)	-	-	40,775	(151,916)	(151,916)
(31,222)	(22,144)	(9,797)	(7,918)	(9,920)	(11,148)	(50,939)	(41,210)	(41,210)
819,756	786,484	412,665	360,513	72,929	76,287	1,305,350	1,223,284	1,223,284

ภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี

ภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานไม่มีการคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน	402.6	1,041.2	8,884.0	10,327.8

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-5 ปี	เกินกว่า 5 ปี	รวม
การจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน	250.6	221.4	1,472.4	1,944.4

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
	(ร้อยละต่อปี)		(ร้อยละต่อปี)	
อัตราคิดลด	1.37 - 5.29	1.37 - 5.29	1.37 - 5.35	1.37 - 5.35
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	4.0 - 4.5	4.0 - 4.5	4.0 - 4.5	4.0 - 4.5
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	2.5 - 40.0	2.5 - 40.0	2.5 - 17.0	2.5 - 17.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(373.3)	449.0	(132.2)	167.2
อัตราการขึ้นเงินเดือน	454.5	(391.7)	78.7	(68.7)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(314.6)	369.5	(72.8)	82.6

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายปี 2565

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565	3,178	0.20
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565	4,768	0.30
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565		7,946	0.50

เงินปันผลจ่ายปี 2566

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566	4,768	0.30
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2566	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566	5,561	0.35
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566		10,329	0.65

27. สำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

28. รายได้ทางการเงิน

รายได้ทางการเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	173,113	78,446	89,815	36,473
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	-	-	107,056	103,880
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	361	1,376	-	-
รวม	173,474	79,822	196,871	140,353

29. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	423,290	499,815	593,420	539,207
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า	123,302	132,250	22,526	25,913
รวม	546,592	632,065	615,946	565,120

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ได้แก่

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	24,030	21,107	3,993	3,525
ค่าแพทย์	21,304	18,942	3,500	3,069
ค่ายา เวชภัณฑ์และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอื่น	21,473	17,898	3,914	3,318
ต้นทุนขายสินค้า	2,926	2,495	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,848	5,950	1,244	1,326
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	914	718	309	240
ค่าเช่าจ่าย	430	372	81	67

31. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	3,875,830	3,308,705	527,390	388,401
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(7,201)	(2,542)	(4,903)	886
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(114,082)	(79,012)	(82,469)	(33,025)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	3,754,547	3,227,151	440,018	356,262

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(9,285)	(11,534)	(4,641)	(18,118)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(342,852)	(550,362)	-	(153,795)
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	8,155	(70,069)	8,155	(30,384)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น	(343,982)	(631,965)	3,514	(202,297)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	18,651,999	16,481,382	9,692,352	7,526,326
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	3,730,400	3,296,276	1,938,470	1,505,265
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	(7,201)	(2,542)	(4,903)	886
ภาษีที่คำนวณจากฐานรายได้	2,313	114	-	-
รายการที่ยังไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในปีก่อนที่รับรู้ในระหว่างปี	(710)	31,621	(6,400)	600
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน	(53,973)	(79,921)	-	-
เงินปันผลรับที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี	(2,889)	(1,621)	(1,618,930)	(1,150,521)
ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	159,697	131,326	-	-
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีซึ่งยังไม่ถูกรับรู้ในปีก่อน	(31,625)	(139,705)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(17,879)	(8,364)	-	-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	37,422	56,455	139,911	5,837
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(61,008)	(56,488)	(8,130)	(5,805)
รวม	29,745	(98,318)	(1,487,149)	(1,150,489)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	3,754,547	3,227,151	440,018	356,262
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	20.13%	19.58%	4.54%	4.73%

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	127,217	131,101	21,305	34,865
ค่าเพื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ - สินค้าคงเหลือ	12,848	15,616	153	432
ค่าเพื่อการค้อยค่าของอาคาร และอุปกรณ์	8,241	8,091	7,095	6,984
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและสำรองหนี้สินอื่น	477,015	380,081	379,792	287,041
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	822,678	777,291	261,070	244,657
อื่น ๆ	12,853	10,545	-	-
รวม	1,460,852	1,322,725	669,415	573,979
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	481,166	445,768	93,929	88,108
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ	288	469	288	469
กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	29,695	31,714	102,344	102,676
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	52,888	43,071	50,347	45,707
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	2,885	3,380	2,885	3,380
ส่วนเกินทุนของที่ดินและอาคาร	4,966,563	4,641,053	674,781	674,781
รวม	5,533,485	5,165,455	924,574	915,121
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(4,072,633)	(3,842,730)	(255,159)	(341,142)

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	91,539	77,676	-	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(4,164,172)	(3,920,406)	(255,159)	(341,142)
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(4,072,633)	(3,842,730)	(255,159)	(341,142)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 3,912.3 ล้านบาท (2565: 3,738.5 ล้านบาท) บริษัทย่อยบางแห่งไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ายังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตที่จะทำให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยจะนำผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565
31 ธันวาคม 2566	-	532.4
31 ธันวาคม 2567	880.6	933.9
31 ธันวาคม 2568	822.4	854.5
31 ธันวาคม 2569	621.3	628.2
31 ธันวาคม 2570	789.5	789.5
31 ธันวาคม 2571	798.5	-
	3,912.3	3,738.5

32. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสำหรับปี (บาท)	14,375,267,324	12,606,202,636	9,252,334,137	7,170,063,842
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895	15,892,001,895
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.90	0.79	0.58	0.45

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	มากกว่า			มากกว่า		
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี
ภาระผูกพันตามสัญญา						
- สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร	5	2	-	-	-	-
- สัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงานและบริการอื่น	647	443	28	232	-	-
- สัญญาเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์	312	101	3	-	-	-
- สัญญาค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร	2,075	171	9	776	-	-
รวม	3,040	717	40	1,008	-	-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 624 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 43 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการปฏิบัติตามสัญญา

34. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่จัดทำให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน และได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานดำเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอื่นที่ประกอบกิจการที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยา/ เครื่องมือแพทย์/ น้ำเกลือ ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ให้บริการจัดการและบริหารทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในธุรกิจรักษาพยาบาล บริการทางด้านบัญชี บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริการจัดฝึกอบรม และนายหน้าประกัน ซึ่งส่วนงานดำเนินงานทั้งสองส่วนนี้มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของส่วนงานต่าง ๆ เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจัดการของส่วนงานต่าง ๆ มีความใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการภายใต้เขตภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

เนื่องจากส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลเป็นส่วนงานหลักของกิจการและมีข้อมูลของส่วนงานดำเนินงานซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริมาณมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดำเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

35. สิทธิและประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการส่งเสริมในกิจการดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ระยะเวลาการ ได้การยกเว้น ภาษีเงินได้นิติ บุคคล	ปีที่กิจการได้รับ การส่งเสริมการ ลงทุน (ปีที่เริ่มต้น และ ปีที่สิ้นสุด)
บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี	กิจการผลิตยาปราศจากเชื้อชนิดน้ำปริมาณมาก (น้ำเกลือชนิดดุนีม)	8 ปี	2561 - 2569
	กิจการผลิตยาปราศจากเชื้อชนิดน้ำปริมาณมาก (น้ำเกลือ)	8 ปี	2560 - 2568
บจก. สหแพทย์เภสัช	กิจการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับคนและสัตว์ ประเภท 6.5	8 ปี	2559 - 2567
บจก. กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส	กิจการขนส่งทางอากาศประเภท 7.3.4	5 ปี	2560 - 2565
บจก. เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา	การบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 7.14	8 ปี	2562 - 2570
บจก. เอ็นเฮลท์ โน โวซิน จีโนมิกส์ จำกัด	การบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 7.14	8 ปี	2566 - 2573

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน ตามกำหนดระยะเวลาที่
แสดงในตาราง
- กรณีกิจการประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจะได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นไปหักออกจาก
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดไม่เกิน 5 ปี
นับแต่วันที่พ้นกำหนด
- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่าย
ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต (ได้รับเฉพาะ บจก. สหแพทย์เภสัช และ
บจก. เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี เท่านั้น)

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566 และ 2565 จำแนกตามรายได้ส่วน ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแสดงไว้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม		ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	การลงทุน		การลงทุน			
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	220,049	76,261	96,856,803	88,458,361	97,076,852	88,534,622
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	1,677,803	1,399,241	2,097,921	1,999,772	3,775,724	3,399,013
รายได้อื่น	19	34,526	1,301,200	1,007,593	1,301,219	1,042,119
รวมรายได้	1,897,871	1,510,028	100,255,924	91,465,726	102,153,795	92,975,754

36. เครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และเครื่องมือทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

36.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินฝากสถาบันทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดนโยบายการให้เครดิตที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากำหนดวงเงินเครดิตที่จะให้กับลูกค้าหรือคู่สัญญา และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาและมีการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้เครดิตดังกล่าว

การให้เครดิตของกลุ่มบริษัทมีการกระจายตัวพอสมควร เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย

เงินฝากและเครื่องมือทางการเงินอื่นกับสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือของเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยกลุ่มบริษัทควบคุมความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า มีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงิน ไม่สูงมากนักเนื่องจาก คู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตในประเทศ

36.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทจะบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่องบการเงิน โดยการทำตราสารอนุพันธ์ ดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สำหรับการกู้ยืมเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าวตามความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
งบการเงินรวม						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ตามราคา ตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,231	-	-	6,098	466	7,795
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	11,264	11,264
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,102	-	-	-	570	1,672
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	164	-	-	-	3	167
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	28	21	-	14	1,035	1,098
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	1,039	1,039
	2,525	21	-	6,112	14,377	23,035
หนี้สินทางการเงิน						
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	6,901	6,901
- เงินกู้ยืมระยะยาว	1,000	-	-	3,000	-	4,000
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	317	807	6,511	-	-	7,635
- หุ้นกู้	1,500	4,999	-	-	-	6,499
	2,817	5,806	6,511	3,000	6,901	25,035

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
งบการเงินรวม						
อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ตามราคา ตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,900	-	-	10,072	697	12,669
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	10,246	10,246
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,793	-	-	-	511	2,304
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	4	-	-	1	-	5
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	16	31	-	17	970	1,034
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	963	963
	3,713	31	-	10,090	13,387	27,221
หนี้สินทางการเงิน						
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	500	-	-	-	-	500
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	6,176	6,176
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	32	-	-	-	-	32
- เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,000	-	3,000	-	4,000
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	880	464	6,220	-	-	7,564
- หุ้นกู้	5,000	6,498	-	-	-	11,498
	6,412	7,962	6,220	3,000	6,176	29,770

(หน่วย: ล้านบาท)

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	
		ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
		1 ปี	5 ปี	ตามราคา	อัตรา	
		1 ปี	1-5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	4,371	103	4,474
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	2,330	2,330
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	160	-	-	-	-	160
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	1,647	-	1,647
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	90	247	-	94	-	431
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	14	811	825
- เงินลงทุน	-	-	-	-	63,842	63,842
	250	247	-	6,126	67,086	73,709
หนี้สินทางการเงิน						
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,110	1,110
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	21,794	-	21,794
- เงินกู้ยืมระยะยาว	1,000	-	-	3,000	-	4,000
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	132	205	342	-	-	679
- หุ้นกู้	1,500	4,999	-	-	-	6,499
	2,632	5,204	342	24,794	1,110	34,082

(หน่วย: ล้านบาท)

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
		อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	
		ภายใน	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	
		1 ปี	1-5 ปี	ตามราคา	อัตรา	
		1 ปี	1-5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	3,900	195	4,095
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,505	1,505
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	2,568	-	2,568
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	90	337	-	95	-	522
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	17	797	814
- เงินลงทุน	-	-	-	-	63,312	63,312
	90	337	-	6,580	65,809	72,816
หนี้สินทางการเงิน						
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	500	-	-	-	-	500
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,102	1,102
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	-	15,005	-	15,005
- เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,000	-	3,000	-	4,000
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	126	250	355	-	-	731
- หุ้นกู้	5,000	6,498	-	-	-	11,498
	5,626	7,748	355	18,005	1,102	32,836

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.25%		อัตราดอกเบี้ยลดลง 0.25%	
	2566	2565	2566	2565
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(7,500)	(7,500)	7,500	7,500

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระในระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

36.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทควบคุมดูแลความต้องการด้านสภาพคล่องเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีเงินสดเพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินงาน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ และกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	งบการเงินรวม				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	6,901	-	-	6,901
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,131	1,418	2,065	4,614
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	457	876	9,103	10,436
หุ้นกู้	-	1,674	5,172	-	6,846
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	10,163	7,466	11,168	28,797

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
งบการเงินรวม				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	6,176	-	6,176
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	501	-	501
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	-	32	-	32
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	115	2,320	4,529
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	995	803	10,276
หุ้นกู้	-	5,274	6,846	12,120
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	13,093	9,969	33,634

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	1,110	-	1,110
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	21,794	-	-	21,794
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,131	1,418	4,614
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	153	273	883
หุ้นกู้	-	1,674	5,172	6,846
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	21,794	4,068	6,863	35,247

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	1,102	-	1,102
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	501	-	501
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	15,005	-	-	15,005
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	115	2,320	4,529
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	148	320	953
หุ้นกู้	-	5,274	6,846	12,120
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	15,005	7,140	9,486	34,210

37. มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินและลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

37.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ตามที่เปิดเผยในนโยบายการบัญชีข้อ 4.19

37.2 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- เงินลงทุนในกองทุนรวม (วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน)	-	570	-	570
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	-	14	-	14
- เงินลงทุนในตราสารทุน (วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	784	-	250	1,034
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	370	370
ที่ดิน	-	-	45,438	45,438
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	6,499	-	6,499

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
งบการเงินรวม				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	511	-	511
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน)				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญา	-	17	-	17
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย				
- เงินลงทุนในตราสารทุน	818	-	152	970
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	380	380
ที่ดิน	-	-	42,956	42,956
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้				
-	11,498	-	-	11,498

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญา	-	14	-	14
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย				
- เงินลงทุนในตราสารทุน	785	-	26	811
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	719	719
ที่ดิน	-	-	6,671	6,671
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้				
-	6,499	-	-	6,499

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
- สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	-	17	-	17
- เงินลงทุนในตราสารทุน	771	-	26	797
(วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	726	726
ที่ดิน	-	-	6,262	6,262
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
หุ้นกู้	-	11,498	-	11,498

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	146,129	26,551
ขายเงินลงทุนในระหว่างปี	(38,176)	-
การปรับมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี	43,784	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	151,737	26,551
ซื้อเงินลงทุนในระหว่างปี	60,000	-
การปรับมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี	38,291	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	250,028	26,551

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.45:1.0 (2565: 0.51:1.0) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.78:1.0 (2565: 0.73:1.0)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,124 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินรวม 5,562 ล้านบาท

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA



บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546

www.bangkokhospital.com

